



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที ๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว เปิดหลักสูตรให้ครูฝรั่ง อัฟเกรดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เผยหลักสูตร EP และ IP ครูยังมีปัญหามาก

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชัย ประธานโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูนานาชาติ (International Graduate Diploma Program) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้ทางมศวเปิดขึ้นเพราะต้องการสนองความต้องการของประเทศไทยที่ต้องการผลิตครูโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ต้องการมาสอนในเมืองไทย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางด้านการศึกษา และไม่มีคุณวุฒิทางด้านการสอนมาก่อน มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ แต่วิธีการสอนหรือการถ่ายทอดที่ดีไม่มี ขณะที่รัฐบาลก็สนับสนุนให้ประเทศเปิดทำการเรียนการสอนนานาชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับอุดมศึกษา เป็นหลักสูตรที่เราเรียกว่า English program หรือ EP แม้กระทั่งหลักสูตร International program หรือ IP ที่เปิดสอนในประเทศไทยขณะนี้ยังมีปัญหามากมาย ครูที่ทางโรงเรียนจ้างมาสอนก็ไม่พร้อมที่จะสอนเด็ก ทางคณะศึกษาศาสตร์มศว เห็นปัญหาเหล่านี้มานาน จึงได้ทำโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูนานาชาติ (International Graduate Diploma Program) เป็นการจัดหลักสูตรเชิงปฏิบัติแบบบูรณาการประเด็นสำคัญในการเรียนการสอนเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน แก้ปัญหาในชั้นเรียน ต่อแต่นี้ไปครูที่จะสอนในโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนไทยที่เปิดสอนหลักสูตร EP หรือ IP นั้นต้องส่งครูต่างชาติหรือครูไทยที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูมาเรียนเพื่อจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูก่อนจะไปสอนนักเรียน เพราะหลังจากนี้ครูคนใดไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูถือว่าผิดกฎหมาย


“เท่าที่มีโอกาสไปร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ดำเนินการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร EP หรือ IP นั้นพบว่าครูยังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะทำให้เด็กนักเรียนเก่งและมีความสุขได้ใช้สติปัญญาของตัวเองอย่างเต็มที่ในการเรียน” รศ.ดร.เสาวลักษณ์ กล่าว

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูนานาชาติ (International Graduate Diploma Program) เรียน 1 ปี ด้วยค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรเพียง 99,000 บาท รับจำนวน 45 -50 คน ผู้เรียนนอกจากจะได้รับความรู้และเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังได้เครือข่ายระหว่างกันด้วยและสามารถนำวุฒิทางการศึกษานี้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกได้ ครูต่างชาติหรือครูไทยตลอดถึงโรงเรียนใดสนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 5505 หรือ 0-2260-3639

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย รำพึง Rewriter : ชาติชาย รำพึง

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

 วันที่ข่าว : 19 มีนาคม 2553

